

## TACC - สลับมาดูตัวเล็กๆ แรงๆ บ้าง



**ที่** มาที่ไป...ก็ไม่ว่าจะแรงจริงหรือเปล่า หรือจะแรงในทางไหน ก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน แต่อย่างไรแล้วนั้น ในเรื่องของเทคนิค เราๆ ท่านๆ รู้กันดีอยู่แล้วว่า ไม่เคยหวั่นไหวในทางลง ขอให้เห็นว่ามีสัญญาณในทางขึ้นมาเถอะ เป็นอันได้ต้องลองกันสักตั้ง... แต่ถ้าจะพลิกไปจากที่ตั้งใจหวังไว้ ก็มีทางหนีไว้ เสมออยู่แล้ว จะหลอกกันได้บ่อยๆ หรือจะเอาจนถึงตาย มันก็ไม่ง่ายนักหรอกนะ... ยิ่งถ้ามีบางคนต้องการ จะเอาราคาหรือลากราคาไปหวังผลประโยชน์ในราคาสูงๆ ด้วยแล้วนั้น จะกดลงกันได้สักกี่น้ำ ยิ่งไปเสีย ถึงเวลาจะต้องเอาขึ้นก็ต้องเอาขึ้นอยู่วันยังค้ำนั้นแหละ... ซึ่งบางครั้งหากเรารู้แบบนี้แล้ว ก็จะอยู่กับเขาไป เกาะติดเป็นทาสลามไปกับเขา แล้วเรายังได้เปรียบในเรื่องของการจะออกหรือโดดลงจากขบวนได้ง่ายกว่า ส่วนเรื่องของแนวโน้ม

ตลาด หรือ SET Index นั้น ในป็นี่ก็ต้องบอกว่า อาจจะเล่นกันยากสักหน่อย หรือจะบอกว่ามองกันยากพอสมควรเลยก็ว่าได้... แต่เมื่อถึงเวลานี้ จากอาการหลักๆ ที่เห็นนั้น **เหนือเมฆ** เริ่มหวังว่า ไม่น่าจะมีการลงมาต่ำกว่า 1,600 ตีกว่านะ ถึงแม้ว่าจะมีแนวรับสำคัญ ที่ใครๆ ก็บอกว่า 1,550 น่าสนใจ แต่นั่นก็แค่ 50 จุดเท่านั้น ดังนั้น ระดับ 1,600 ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจสุดๆ แล้วละ... หรือนี้ ดีไม่ตื่น อาจจะยังไม่ลงมาให้เห็น 1,600 ต้นๆ อีกแล้วก็ได้ ก็ลองถามคนที่ลาก Trend Line ดูก็แล้วกันนะครับ ว่าเขา อยากจะให้ลงมา 1,600 ต้นๆ อีกไหม ในเมื่อมันตั้งมาจากระดับแถวๆ นั้นแล้วในก่อนหน้านี้ มันก็ควรจะ ค่อยๆ ขึ้นไปให้ห่างๆ จาก 1,600 เรื่อยๆ น่าจะสวยกว่า... พอลาก Trend Line แล้ว แอบหวังขึ้นได้ไกลๆ นะ

**ดูตามเกม...** ก็คงต้องอ่านกันไปก่อนเลยว่า มาแบบนี้ ไม่ควร

จะเล่นแบบถอยลงมาปรับนะ กระชากหนักแน่นแรงๆ หรือ ขึ้นต่อเนื่องทุกวัน น่าจะสวยกว่า... ดังนั้น การเล่นเกมตามนี้ก็คงต้องยอมทำละ

**แนวรับ :** ... 4.54-4.52 ยังพอได้ ไม่ต่ำกว่า 4.40 เป็นดูดี

**เป้าหมาย :** ... 5.00 อาจจะมึนเบรกว่า บ้าง แต่มองเป้า 6.00 ได้ 🍀

Price Chart...(TACC) ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TACC... ในภาพนี้ จะมีแค่เส้น 3 เส้น ที่ **เหนือเมฆ** ใช้บ่อยเหมือนกัน แล้วก็เพิ่มเส้น 200days เข้ามาประกอบการดูแนวโน้มคู่กันอีกหน่อย ก็เลยได้ว่า หุ้น TACC นั้น หากจะมองกันในระยะกลางๆ ขึ้นไป จะถือแบบลงทุน รอบใหญ่ๆ ก็หวังได้นะ ซึ่งนั่นหมายถึง การจะหวังเกินระดับ 5.00 หรือ 6.00 เป็นเรื่องที่ทำได้ เป้าหมาย 5.00 เป็นเรื่องของแนวต้านทางโครงสร้าง และเป้า 6.00 ก็มาจากการนับคลื่นแอลเลียด... ทั้งนี้ ก็จะอยู่ที่การเข้าซื้อ และการวางแผนในการหนี ถ้าจะมีการพลิกลงมาต่ำๆ ... ซึ่งหากจะเก็งกำไรระยะสั้น ก็ไม่ ควรจะลงต่ำกว่าระดับ 4.40 หรือร้ายๆ หน่อย ไม่ควร จะลงต่ำกว่า 4.20 แล้วนะ ยิ่งต่ำกว่า 4.0 เหนียว ไม่ใช่เลย

